

PHỤ LỤC
KIỆN NGHỊ ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BPC, ngày 27/6/2024
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện)

Tổng số: **06** kiến nghị.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT THEO BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẾN THỜI ĐIỂM GIÁM SÁT (Tháng 6/2024)
I	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (03 kiến nghị)	
01	Báo cáo số 35/BC-BPC, ngày 19/6/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện một số quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Đắk Hà (01 kiến nghị)	
(01)	Chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát, dự toán, đề xuất phân bổ kinh phí để đầu tư xây dựng Nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự tại các xã, thị trấn chưa có nhà làm việc; quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định.	Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 130-CTr/HU ngày 11/12/2023 về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 25-12-2023 của UBND huyện về công tác quốc phòng, quân sự năm 2024, trong đó có xác định chỉ tiêu trong năm 2024 bố trí kinh phí xây dựng 04 nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã (Ngọc Réo, Đắk Pxi, Đắk Ngọc, Đắk Hring). Tuy nhiên đến thời điểm này chưa triển khai thực hiện, dự kiến triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối năm. Kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ luôn được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bảo đảm theo đúng quy định trong năm 2024 kinh phí bảo đảm cho huấn luyện và hoạt động của lực lượng vũ trang huyện 7,3 tỉ đồng (trong đó cấp huyện 3,4 tỉ, cấp xã, thị trấn 3,8 tỉ đồng).
02	Báo cáo số 48/BC-BPC, ngày 19/6/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ 4, 5; việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (01 kiến nghị)	
(01)	Ý kiến cử tri Vũ Đức Tạo, TDP4a, thị trấn Đắk Hà: Việc đo vẽ bản đồ năm 2021, yêu cầu Phòng TNMT huyện kiểm tra bản đồ vị trí mương thoát nước nhánh đường Hàm Nghi đến nhà ông Nguyễn Khắc Hùng (cây cảnh). Lý do các hộ đã tự ý đổ đất lấp suối, một số hộ đã dẫn đo đạc vị trí suối vào tờ bản đồ năm 2021. Tờ bản đồ năm 2001 là có suối đổ xuống hồ.	Hiện nay đơn vị tư vấn rà soát đối chiếu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ để tổ chức biên tập, hoàn thiện bản đồ địa chính. Trong quá trình rà soát đối chiếu sẽ chỉnh sửa đối với nội dung chưa đảm bảo trong quá trình đo đạc. Đối với các trường hợp, tự ý đổ đất lấp suối, mương thoát nước nhánh đường Hàm Nghi đến nhà ông Nguyễn Khắc Hùng (cây cảnh). UBND huyện sẽ đề nghị UBND thị trấn Đắk Hà tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định (nếu có).

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT THEO BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẾN THỜI ĐIỂM GIÁM SÁT (Tháng 6/2024)
03	Báo cáo số 101/BC-BPC, ngày 23/10/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện qua giám sát chuyên đề năm 2022 (01 kiến nghị)	
(01)	Ý kiến cử tri Nguyễn Thị Là, thôn 8, xã Đăk Ui: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Ui giải quyết dứt điểm việc gia đình bà Y Mới (là vợ của ông A Kon hiện ông A Kon đã chết) năm 2014 đã xây dựng nhà ở lấn chiếm đường đi sản xuất của Nhân dân	Căn cứ kết quả kiểm tra và nội dung kiến nghị của Đoàn Kiểm tra tại Báo cáo số 13/BC-TKTr, UBND huyện Đăk Hà đã ban hành Thông báo số 29/TB-UBND ngày 28/2/2023 ¹ về yêu cầu UBND xã Đăk Ui xử lý các sai phạm đối với gia đình bà Y Mới trong việc sử dụng đất trái pháp luật tại thôn 8 xã Đăk Ui. UBND xã Đăk Ui đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 hủy bỏ đối với quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bà Y Mới. Đồng thời, đã tiến hành tuyên truyền, vận động gia đình bà Y Mới khắc phục các sai phạm theo quy định. Tuy nhiên đến nay, bà Y Mới vẫn không chấp hành theo quy định. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đăk Ui và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.
II	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN (01 kiến nghị)	
01	Báo cáo số 48/BC-BPC, ngày 19/6/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ 4, 5; việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (01 kiến nghị)	
(01)	Ý kiến chất vấn: Đại biểu Lê Thị Hải: Gần đây, số đơn thư, kiến nghị tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai có chiều hướng gia tăng, trong đó có những nội dung tồn đọng, chậm giải quyết. Đề nghị cho biết nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên? Được biết, trong năm 2022 đồng chí Trưởng Phòng TNMT có xây dựng kế hoạch giải quyết đối với số đơn thư, kiến nghị tồn đọng (cụ thể là 14 nội dung) và đưa ra mốc thời gian sẽ hoàn thành trong quý I/2022. Vậy thì đến nay đã giải quyết xong bao nhiêu nội dung? Cho biết về giải pháp, thời gian để giải quyết dứt điểm số đơn thư còn lại?	Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết xong 11/12 đơn, còn lại 01 đơn đang giải quyết, cụ thể: - Đối với đơn ông Phùng Trung Hoa: Vụ việc đã trải qua thời gian quá dài (22 năm) nên việc củng cố lại hồ sơ, tổ chức xác minh đối với nguồn gốc, thời điểm sử dụng tương đối khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay công tác tổ chức xác minh lại đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến trong thời gian tới, sẽ họp lấy ý kiến Tổ tư vấn Pháp luật huyện để thông qua dự thảo báo cáo và hướng giải quyết của UBND đối với nội dung kiến nghị của ông Phùng Trung Hoa. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tư vấn Pháp luật huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo xử lý nội dung đơn theo đúng qui định của Pháp luật.

¹ Về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc thông qua kết quả kiểm tra liên ngành.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT THEO BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẾN THỜI ĐIỂM GIÁM SÁT (Tháng 6/2024)
III	ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN (02 kiến nghị)	
01	Báo cáo số 13/BC-BPC, ngày 17/4/2023 về kết quả giám sát việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân huyện; nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (01 kiến nghị)	
(01)	Cân đối kinh phí để thực hiện đảm bảo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum về quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.	Đối với việc phân bổ kinh phí theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND. Vì nguồn kinh phí chi thường xuyên còn hạn hẹp nên hầu hết các xã chưa sắp xếp, bố trí được kinh phí để đảm bảo thực hiện nội dung trên ² .
02	Báo cáo số 101/BC-BPC, ngày 23/10/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện qua giám sát chuyên đề năm 2022 (01 kiến nghị)	
(01)	Tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện chi trả đảm bảo, đầy đủ chế độ bồi dưỡng đối với công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn.	Về chi chế độ bồi dưỡng đối với công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn, thu, vì nguồn kinh phí chi thường xuyên của các xã, thị trấn còn hạn hẹp nên hầu hết các xã chưa sắp xếp, bố trí được kinh phí để chi

² 01/11 xã, thị trấn thực hiện chi trả đúng theo quy định: xã Hà Môn